

23/11/17 THỨ NĂM TUẦN 33 TN

Th. Clê-men-tê I, giáo hoàng, tử đạo

Lc 19,41-44

^{19:41} Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương

^{19:42} mà nói: "Phải chi ngày hôm nay người cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho người! "Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt người không thấy được.

^{19:43} Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm người tư bề.

^{19:44} Chúng sẽ đè bẹp người và con cái đang ở giữa người, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì người đã không nhận biết thời giờ người được Thiên Chúa viếng thăm".

NHẬN BIẾT ƠN CHÚA

"Vì người đã không nhận biết thời giờ người được Thiên Chúa viếng thăm."
(Lc 19,44)

Suy niệm: Có câu chuyện vui kể một người đàn ông đang vất vả gom củi trong rừng. Ông than vãn: *Cuộc sống cơ cực quá, thật quá sức chịu đựng, ước gì tôi chết quách cho rồi.* Dứt lời, thần chết xuất hiện trước mặt ông, hỏi: *Ta có thể giúp gì cho ông?* Thấy thần chết ông hoảng sợ quá, lắp bắp: *Ngài có thể giúp đặt bó củi này lên vai tôi được không?* Có một thực tế, đôi khi chúng ta than vãn cuộc đời này lắm than đau khổ nhưng vẫn muốn sống, bởi vì cuộc sống là quà tặng. Thế nhưng, có thể chúng ta đã sống ích kỷ và vô ơn, để không nhận ra tất cả những gì mình có như sự sống, tài năng, gia đình, các mối quan hệ... đều được ban cho vì tình yêu. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và yêu thương chúng ta qua từng biến cố, trong từng phút giây của cuộc đời.

Mời Bạn: Trong xã hội vô thần và thực dụng, việc nhìn nhận Thiên Chúa Nhập Thể thực sự là thử thách. Biết nhận ra Ơn Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, trong hạnh phúc và cả khổ đau, để luôn sống tâm tình biết ơn và phó thác cuộc đời mình nơi Chúa là thái độ sống đúng đắn của người Ki-tô hữu. Bằng cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới này, vì yêu thương và để cứu độ chúng ta.

Sống Lời Chúa: *"Anh em hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giê-su Ki-tô"* (1Tx 5,18).

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin cho con luôn nhớ mình chỉ là tạo vật nhỏ bé và vô dụng, để con luôn biết sống tâm tình tạ ơn Chúa, vì mỗi giây phút sống là hồng ân lớn lao cho chúng con. Amen.*